
 

 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ 

วันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม  ๒๕๖๖   
ณ ห้องประชุมล าพอง ๒  
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

 
---------------------------------------- 

 
รายนามผู้มาประชุม 
๑.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์เฉิดฉิน  สุกปลั่ง   ประธานกรรมการ 
๒.   ดร.สนิท    จังมงคลกาล  รองประธานกรรมการ 
๓.   ดร.สุรศักดิ์    จิรวัสตร์มงคล  กรรมการ 
๔.   นายรายินเดอร์ซิงห์   สัจจเทพ   กรรมการ 
๕.   นายกิตติศักดิ ์   กาญจนครุฑ  กรรมการ 
๖.   นายพัฒนกฤช   กูลพินิจ   กรรมการ 
๗.   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.กิตติคุณ รุ่งเรือง  กรรมการ 
๘.   ดร.ไชยทัศน์    อ่ิมส าราญรัชต์  กรรมการ 
๙.   นายสาร์รัฐ    ประกอบชาติ  กรรมการ 
๑๐. ดร.สุรชัย    โสตถีวรกุล  กรรมการ 
๑๑. นายอภิสิทธิ์    เพชรหงษ์  กรรมการ 
๑๒. นายณัฐพงศ์    ชัยมงคล   กรรมการ 
๑๓. ดร.กชกร    ช านาญกิตติชัย  กรรมการและเลขานุการ 
 
รายนามผู้ไม่มาประชุม (เนื่องจากติดภารกิจ) 
๑.   นายอิศรา    อัคคะประชา  กรรมการ 
 
รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.   รองศาสตราจารย์พัชรี  สวนแก้ว   ที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๒.   นางสาวนัยรัตน์   เสมสว่าง  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
๓.   นางจันทรา    เลิศอนันต์  ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
 
เปิดประชุม  เวลา ๐๙.๓๐ น. 
 
ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 
 
       วาระที ่๑.๑ การแต่งตั้งคณะกรรมการ สภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 
 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการสภานักศึกษา 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖                              ๒ | ๘ 
 

 

   ตามที่ นายณัฐพร วิโรจน์ปัญญาภรณ์ ประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๕ 
ได้ครบวาระการด ารงต าแหน่ง และมหาวิทยาลัยด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการองค์การนักศึกษา โดยแต่งตั้ง 
นายอภิสิทธิ์ เพชรหงษ์ ด ารงต าแหน่งประธานสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ สั่ง ณ วันที่ 
๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ที่ ๑๗๕๒/๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ
สภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 

ในการนี้ นายอภิสิทธิ์ เพชรหงษ์ ประธานสภานักศึกษา จึงเป็นกรรมการในคณะกรรมการ 
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยโดยต าแหน่ง ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๔(๔) กรรมการจ านวนสองคน ซึ่งแต่งตั้งจากประธานสภานักศึกษาและ
นายกองค์การนักศึกษา 
   
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ  การแต่งตั้ง
คณะกรรมการสภานักศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๖ 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 

       วาระที ่๑.๒ มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ครั้งที่ ๔(๓๙)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖  

 
สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง มติที่ประชุมโดยย่อจากการประชุม

สภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๙)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
ตามที่ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้จัดประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่  

๔(๓๙)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ความเห็นชอบ และ
รับทราบ ในเรื่องต่าง ๆ โดยส านักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย ได้จัดท ามติที่ประชุมโดยย่อการประชุม
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว ดังเอกสารประกอบการประชุม 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ มติที่ประชุม
โดยย่อจากการประชุมสภามหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครั้งที่ ๔(๓๙)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖  
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม  
 
 สรุปเรื่อง ตามที่ ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต นั้น 
ฝ่ายเลขานุการฯ  ได้จัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา  รับรองรายงาน
การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๖๖ เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖                              ๓ | ๘ 
 

 

 มติ ที่ประชุม รับรอง รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๖๖ 
โดยมีการแก้ไข หน้า ๑๐ วาระที่ ๖.๒ การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ขอให้แก้ไขค าผิด ค าว่า “หาวิทยาลัย” เป็น “มหาวิทยาลัย” 
 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง  
 
       ๓.๑  รายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ 

มหาวิทยาลัย 

 
 สรุปเรื่อง เลขานุการน าเสนอที่ประชุมเรื่อง รายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๔(๙)/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ ได้มอบหมายฝ่ายเลขานุการน ารายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย  
   ในการนี้ ฝ่ายเลขานุการฯ ได้ด าเนินการตามที่ประชุมมอบหมายเรียบร้อยแล้ว
จึงน าเสนอท่ีประชุม 
 

ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ รายงาน
การด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
 
 ประธานที่ประชุมให้ข้อมูลเพ่ิมเติม โดยขอเพ่ิมเติมรายละเอียดในยุทธศาสตร์ที่ ๑ และยุทธศาสตร์ที่ ๒ 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การจัดหาทุนการศึกษา  
แนวทางหัวข้อที่ ๓ การจัดหาแหล่งงาน (สถานประกอบการ) และแหล่งฝึกปฏิบัติงานให้กับ

นักศึกษา ตั้งแต่ปีการศึกษาที่ ๑ เพ่ือเสริมสร้างรายได้และประสบการณ์ให้กับนักศึกษา ให้เพ่ิมเติมรายละเอียด
ในโครงการ/กิจกรรม เนื่องจากได้ด าเนินการไปแล้ว ๑ เรื่อง คือ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการฝึกประสบการณ์
วิชาชีพ รูปแบบสหกิจศึกษา เมื่อวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เป็นการฝึกประสบการณ์เกี่ยวกับการรักษา
คุณภาพและมาตรฐานอาหาร การเลือกวัตถุดิบประเภทอาหารทะเล การจัดเก็บวัตถุดิบทั้งก่อนและหลังการตัด
แต่ง เป็นต้น 

๒. ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การจัดหารายได้ให้กับมหาวิทยาลัย 
แนวทางหัวข้อที่ ๒ ให้การสนับสนุนหน่วยงานหารายได้ของมหาวิทยาลัย ให้เพ่ิมเติมรายละเอียด

โครงการ/กิจกรรม คือ การเข้าเยี่ยมชมวิทยาเขตสุพรรณบุรี พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะห้องปฏิบัติการ GMP 
ห้องปฏิบัติการน้ าดื่ม และโครงการปฏิบัติการอาหารแปรรูป 

แนวทางหวัข้อที่ ๓ เสนอแนวทาง/โครงการในการลดรายจ่ายของมหาวิทยาลยั (โซลา่เซล, โซลา่รูฟ) นั้น 
รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม มหาวิทยาลัยได้ด าเนินงานดังนี้ 

๑) ประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงานมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างด าเนินการ
ร่างประกาศฯ ฉบับปี ๒๕๖๖ 

๒) ประกาศมหาวิทยาลัยสวนดุสิต เรื่อง มาตรการประหยัดพลังงาน 
๓) จัดตั้งคณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างาน 

มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖                              ๔ | ๘ 
 

 

๔) จัดท าคู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการท างานฉบับปรับปรุง ปี 
๒๕๖๖ 

๕) ร่างประกาศแต่งตั้งคณะท างานด้านอนุรักษ์พลังงาน ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ปี ๒๕๖๖ 
๖) กิจกรรมปิดไฟ ๑ ชั่วโมงเพ่ือลดโลกร้อน 
๗) การด าเนินงานด้านความเป็นกลางทางคาร์บอนด้วยกลไกการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
๘) การลงนามความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ในการท า Solar Roof Top  
ส าหรับการประหยัดพลังงานโดยใช้โซล่าเซล หรือ โซล่ารูฟ นั้น มหาวิทยาลัยอยู่ระหว่างการลงนาม

ความร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวง ในการท า Solar Roof Top ในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ นี ้
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การลดรายจ่ายของมหาวิทยาลัย โดยการติดตั้งโซล่าเซล หรือ โซล่ารูฟ นั้น มหาวิทยาลัยควรศึกษา
ความเป็นไปได้ในการติดตั้งพ้ืนที่และรูปแบบ โดยน าผลมาวิเคราะห์เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการ งบประมาณและ
ขอบเขตการด าเนินงานควรสอดรับกับงบประมาณของมหาวิทยาลัย ส าหรับการจัดหางบประมาณสนับสนุน
จากหน่วยงานภาครัฐหรือกระทรวงพลังงานควรพิจารณาในล าดับถัดไป 

๒. การลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับการไฟฟ้านครหลวง ในส่วนนี้การไฟฟ้านครหลวง
จะเป็นที่ปรึกษาให้ความช่วยเหลือ สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะต้องหารือกับการไฟฟ้านครหลวง คือ ขอบเขตและ
การให้ความช่วยเหลือสนับสนุน รวมทั้งการศึกษาความ เป็นไปได้ในการติดตั้งเพ่ือเป็นข้อมูลพิจารณา
ศักยภาพของมหาวิทยาลัยสามารถด าเนินการได้ 

๓. การติดตั้ง Solar Roof Top ในมหาวิทยาลัยอาจจะไม่สะดวก แต่มหาวิทยาลัยสามารถประหยัด
ค่าไฟฟ้าในส่วนของเครื่องปรับอากาศที่มีอายุการใช้งานเกิน ๑๐ ปี มาเป็นเครื่องปรับอากาศแบบ ๓ เฟสแทน    

๔. การติดตั้ง Solar Roof Top กับการไฟฟ้านครหลวง จะแบ่งการซื้อไฟฟ้าออกเป็น ๒ ส่วน คือ ซื้อไฟฟ้า
จากระบบ On-Grid กับ Solar Roof Top บิลใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้ามี ๒ ส่วน ส่วนแรกเป็นค่าไฟฟ้าที่ซื้อจาก
ระบบ On-Grid และส่วนที่ ๒ ซื้อจาก Solar Roof Top โดยน ามาหักลบกันตามสัญญาที่ลงนามไว้ ซึ่งก าหนด
อย่างชัดเจนต้องจ่ายคืนการไฟฟ้าในอัตราเท่าไร ยกเว้นการซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเอกชนที่ยังไม่สามารถ
ด าเนินการได้ เนื่องจากไม่มีระเบียบรองรับให้หน่วยงานราชการซื้อไฟฟ้าจากบริษัทเอกชน ทั้งนี้ กระทรวง
พลังงานอยู่ระหว่างประสานงานกับกรมบัญชีกลางแก้ไขระเบียบเพ่ือเปิดโอกาสให้บริษัทเอกชนเสนอโครงการ
ให้แก่หน่วยงานราชการได้  
 ทั้งนี้ กระทรวงพลังงานได้เริ่มท าโครงการน าร่องให้กับหน่วยงานประมาณ ๑๕ แห่ง เช่น มหาวิทยาลัย 
หน่วยงานราชการ โรงพยาบาล เป็นต้น เพ่ือให้เห็นกระบวนการและวิธีการสามารถด าเนินการได้ ในการ
ด าเนินการก็พบปัญหาและกระทรวงพลังงานอยู่ระหว่างด าเนินการแก้ไขปรับปรุงเพ่ือให้สามารถด าเนินการได้ 
ดังนี้ 

๑. การหาแหล่งงบประมาณรายจ่าย เนื่องจากค่าไฟฟ้าน ามาจากค่าสาธารณูปโภค ซึ่งไม่สอดรับ
กับค านิยามการน าไปใช้ของการจ่ายคืนค่าไฟฟ้า อาจจะต้องมีหมวดรายจ่ายอ่ืน ๆ เพ่ิมเติม ขณะนี้ก าลังเสนอ
ส านักงบประมาณเพ่ือพิจารณา 

๒. การจัดซื้อจัดจ้าง ในระเบียบให้ใช้บริษัทจัดการพลังงาน  ( Energy Service Company : 
ESCO) ในลักษณะที่มีเอกชนรับด าเนินการให้ มีการรับประกันผลการประหยัด และรับผิดชอบถ้าผลการประหยัด 
ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย โดยการออกเงินชดเชยส่วนที่ขาดไป ซึ่งรูปแบบการจัดซื้อจัดจ้างปัจจุบันยังไม่มี
ระเบียบรองรับ ทั้งนี้กระทรวงพลังงานได้หารือกับกรมบัญชีกลางเพ่ือท าระเบียบขึ้นมาใหม่ ขณะนี้อยู่ระหว่าง
การร่างระเบียบ 
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๓. การท าสัญญา ซึ่งปัจจุบันสัญญามาตรฐานของหน่วยงานราชการยังไม่มีสัญญาที่สามารถน ามาใช้ได้
โดยตรง ขณะนี้กระทรวงพลังงานได้ร่างสัญญาเรียบร้อยแล้ว อยู่ระหว่างเสนอส านักอัยการสูงสุดเพ่ือให้ความเหน็ชอบ 
หากให้ความเห็นชอบสามารถน ามาเป็นสัญญามาตรฐานให้กับหน่วยงานราชการทั่วประเทศ  

 
 มติ  ที่ประชุม ให้ความเห็นชอบ รายงานการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 
    
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องน าเสนอเพื่อพิจารณา  
      
      วาระท่ี ๔.๑  โครงการผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ ยูนิคแคร์ สถานกายภาพบ าบัด 

 
 สรุปเรื่อง ดร.สนิท จังมงคลกาล น าเสนอที่ประชุมเรื่อง โครงการ “ผู้น าในการสร้างความส าเร็จ
ทางธุรกิจ” โดยไดท้าบทามวิทยากรบรรยายธุรกิจ ยูนิคแคร์ สถานกายภาพบ าบัดเชิง wellness คือ คุณดาวเรือง 
แซ่กอ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ยูเอ็นแคร์ จ ากัด เพ่ือบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา 
   จุดเริ่มต้นจากสถานเสริมความงาม แล้วเห็นผู้ป่วยผู้สูงวัยมาโรงพยาบาลเพ่ือท ากายภาพ
ค่อนข้างมาก และได้เห็นปัญหาคือ ผู้ป่วยรอคิวนาน ค่าใช้จ่ายสูงต่อการท ากายภาพใช้เวลาประมาณ ๒๐ นาที  
จึงได้เห็นช่องว่างในการท าธุรกิจกายภาพให้แก่ผู้สูงวัย สามารถนัดหมายได้ไม่ต้องรอคิวนาน ค่าใช้จ่ายไม่สูง
ต่อการท ากายภาพใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงครึ่ง โดยสามารถน าผลเอ็กซเรย์ของแพทย์มาเพ่ือแก้ปัญหา
ได้ถูกจุดด้วย จึงมีความเห็นว่าธุรกิจ ยูนิคแคร์ สถานกายภาพบ าบัดเชิง wellness เป็นธุรกิจ ที่น่าสนใจ 
เพ่ือให้นักศึกษาได้รับความรู้ เช่น เริ่มต้นธุรกิจอย่างไร เห็นช่องทางและโอกาสในการธุรกิจอย่างไร และต้องเตรียม
ความพร้อมอย่างไร    
   ในการนี้ จึงขอหารือที่ประชุมส าหรับการบรรยายธุรกิจ ยูนิคแคร์ สถานกายภาพบ าบัด
เชิง wellness หากที่ประชุมให้ความเห็นชอบ จะได้ประสานงานเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณา โครงการ
ผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ ยูนิคแคร์ สถานกายภาพบ าบัด 
 
 การพิจารณา ที่ประชุมมีข้อสังเกตและข้อเสนอแนะดังนี้ 

๑. การเชิญนักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จมาบรรยายให้แก่นักศึกษา เพ่ือเป็นการสร้างแรงบันดาลใจ
และแนวคิดให้แก่นักศึกษา ดังนั้นธุรกิจทุกประเภทนักศึกษาสามารถน ามาปรับเปลี่ยนให้เข้ากับตัวเอง วิทยากร
มีแนวคิดอย่างไรที่พลิกตัวเองจากสถานเสริมความงามมาเป็นธุรกิจกายภาพบ าบัดที่มีสาขาเกือบทุกที่ สามารถ
ท าธุรกิจและขยายสาขาได้อย่างไร และจากที่ตัวเองไม่รู้เรื่องธุรกิจกายภาพบ าบัดแล้วมาท ามีความคิดอย่างไร 

๒. ขอน านโยบายที่อธิการบดีได้มอบให้แก่คณะกรรมการส่งเสริมฯ ในการประชุมครั้งที่ ๑ เมื่อวันที่ 
๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ ขอให้กรรมการส่งเสริมฯ สนับสนุนที่มีความสอดคล้องกับอัตลักษณ์ ๔ ด้านของมหาวิทยาลัย 
ได้แก่ ด้านการศึกษาปฐมวัยแบบพหุวิทยาการ ด้านอาหารบนรากฐานแห่งความเชี่ยวชาญด้วยการปฏิบัติ 
ด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงวัย และด้านอุตสาหกรรมบริการด้วยมาตรฐานระดับสากล 
เป็นหลัก ในการจัดหาวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ มาถ่ายทอดความรู้ให้แก่นักศึกษา 
เพ่ือวัดผลของนักศึกษาที่ฟังบรรยายได้น าไปพัฒนาการเรียนอย่างไร มีทักษะดีขึ้นหรือผลการเรียนดีขึ้นอย่างไร 
นักศึกษาสามารถน าเสนอโครงการกับการเรียนปัจจุบันได้ เนื่องจากเป็นสาขาวิชาที่นักศึกษาได้เรียนโดยตรง 
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๓. ในอนาคตประเทศก าลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยมีเปิดการเรียนการสอนคณะพยาบาลศาสตร์ 
หากน าความเป็นเลิศด้านการพยาบาลและสุขภาวะส าหรับเด็กและผู้สูงอายุที่เป็นจุดแข็งมาพัฒนาและผลักดัน
เพ่ือรองรับสิ่งอ านวยความสะดวกหรือดูแลผู้สูงอายุก็จะเป็นข้อได้เปรียบ และมีความเป็นได้ในการเติบโตของ
ผู้ใช้บริการ รวมทั้งสามารถผลิตบัณฑิตนักศึกษาให้กับตลาดได้ และยังไม่มีมหาวิทยาลัยใดที่ด าเนินการเรื่องนี้
อย่างชัดเจน หากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตสามารถด าเนินการได้ก่อนจะมีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการและด้านธุรกิจ 
สามารถขับเคลื่อนไปได้ในระยะยาว 

๔. เห็นด้วยในการด าเนินการเรื่องผู้สูงอายุ เนื่องจากมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีต้นทุนสูง และยังไม่เห็น
มหาวิทยาลัยใดด าเนินการเรื่องนี้ประสบความส าเร็จและเป็นต้นแบบได้ ประกอบกับมหาวิทยาลัยมีความเชี่ยวชาญ
ด้านอาหาร มีโรงเรียนการเรือน คณะพยาบาลศาสตร์ หากคณะมาบูรณาการร่วมมือกันโดยเริ่มที่วิทยาเขต
สุพรรณบุรี หรือศูนย์การศึกษา นครนายก โดยท าเป็นเชิงธุรกิจศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและดูแลเด็ก แล้วยังสามารถ
เป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่นักศึกษาด้วย 

๕. ขอเสนอเรื่องการดูแลผู้สูงอายุควรท าเป็น Business Value Chain เพ่ือให้เห็นภาพรวมของกระบวนการ
ตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงขั้นตอนสุดท้าย การด าเนินงานเกี่ยวข้องกับคณะใดบ้างเพ่ือให้เห็นความเชื่อมโยงกันระหว่าง
คณะด้วยกัน มีการก าหนดเป้าหมายและทิศทางให้ชัดเจน แล้ววัดผลตั้ง KPI ในการวัดผลความส าเร็จเรื่องนี้อย่างไร 
การด าเนินการอาจจะเริ่มจากการเตรียมข้อมูลพ้ืนฐาน เพ่ือให้ค าแนะน าควรใช้บริการที่ศูนย์ใด มหาวิทยาลัย
มีสวนดุสิตโพล ท าโพลและจัดล าดับความนิยมของประชาชนที่เป็นข้อมูลส าหรับผู้สูงวัยที่จะเลือกใช้บริการ 
รวมถึงการจัดอบรมในลักษณะให้ค าแนะน าส าหรับผู้ที่มีความสนใจที่จะท าธุรกิจผู้สูงอายุ  ควรมีการหารือกัน
ภายในของหน่วยงาน และน าเสนอผู้บริหารพิจารณา อาจเสนอเป็นแผนงานและแผนปฏิบัติงานในแต่ละปี 
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่ก าหนดไว้ 

๖. แผนการด าเนินงานจะสร้างความเป็นเลิศให้แก่มหาวิทยาลัยสวนดุสิตในอนาคต ปัจจุบันมหาวิทยาลัย
มีคณะพยาบาลศาสตร์ ที่สามารถพัฒนาบุคลากรมารองรับในเรื่องการดูแลผู้สูงอายุ โดยอาจก าหนดเป้าหมาย
เป็นแผนระยะกลาง ระยะยาว ที่จะด าเนินการ สิ่งที่สามารถด าเนินการได้ คือ เรื่องความเป็นเลิศทางด้านอาหาร
สามารถด าเนินการได้ภายในหนึ่งถึงสองปี และในอนาคตห้าปีข้างหน้ามีสถานที่ มีบุคลากรพร้อมรองรับจึงเริ่ม
ด าเนินการในลักษณะของศูนย์บริบาล ถ้ามหาวิทยาลัยไม่สร้างความเป็นเลิศให้เป็นจุดเด่น ในอนาคตข้างหน้า
จะมีหน่วยงานทีด่ าเนินการเรื่องนี้มากข้ึน 
  
 ค าชี้แจง 
 ประธานที่ประชุมให้ข้อมูลเพ่ิมเติม มหาวิทยาลัยได้ใช้ศักยภาพของคณะพยาบาลศาสตร์ในการจัดอบรม
ผู้ดูแลผู้สูงอายุและเด็กเล็กให้แก่บุคคลภายนอก โครงการอบรมฟื้นฟูวิชาการ เรื่อง “การพยาบาลผู้สูงอายุ
แบบองค์รวม” และหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ส าหรับโรงเรียนการเรือน มีการเสนอหลักสูตร 
Non Credit สามารถเก็บเป็นคลังหน่วยกิตได้ และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดส ารับอาหารบริการ
แต่ละช่วงวัย ซึ่งได้น าจุดแข็งมาสร้างโอกาสที่จะบริการวิชาการ ในส่วนของศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ดร.เบ็ญจา เตากล่ า 
อดีตคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เคยจะด าเนินการซึ่งได้ไปดูพ้ืนที่ยังไม่เอ้ืออ านวย 
แต่ถ้าด าเนินการที่วิทยาเขตสุพรรณบุรี น่าจะด าเนินการได้ ขอฝากที่ปรึกษาของคณะกรรมการส่งเสริมฯ 
รองศาสตราจารย์พัชรี สวนแก้ว กรณคีณะผู้บริหารมีการกล่าวถึงด าเนินการในเรื่องนี้ 
  
 ที่ประชุมมีมติให้จัดโครงการผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ ยูนิคแคร์ สถานกายภาพบ าบัด 
เป็นวันพุธ ช่วงเดือนกันยายน  
 
 มติ ที่ประชุม อนุมัติ โครงการผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ ยูนิคแคร์ สถานกายภาพบ าบัด  



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖                              ๗ | ๘ 
 

 

      วาระท่ี ๔.๒  การประชุมส่งเสริมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการกิจการมหาวิทยาลัย 

ทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ 
 

 สรุปเรื่อง ประธานที่ประชุมน าเสนอที่ประชุมเรื่อง การประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
   ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีร่วมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นเจ้าภาพการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 
ครั้งที่ ๘ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และวิทยาลัยนานาชาติ
การท่องเที่ยว อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบทบาท
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยและขับเคลื่อนความร่วมมือในการพัฒนามหาวิทยาลัยระหว่าง
มหาวิทยาลัยเครือข่ายทั่วประเทศ 
   ในการนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จึงขอเชิญคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุม ในวันที่ ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี โดยมีค่าลงทะเบียนท่านละ ๕,๕๐๐ บาท และขอความอนุเคราะห์ส่งแบบตอบรับภายใน
วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณา การประชุม 
สัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ 
 
 ประธานที่ประชุมได้สอบถามกรรมการส่งเสริมฯ ท่านใดสะดวกที่จะเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ ในวันที่ ๑๘ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ ซึ่งกรรมการส่งเสริมฯ 
ส่วนใหญ่ติดภารกิจ ประกอบกับการประชุมจ านวน ๔ วัน ท าให้ไม่สามารถเข้าประชุมในวันดังกล่าวได้ 
 
 ประธานที่ประชุมมอบหมายฝ่ายเลขานุการฯ แจ้งไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ทราบ
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ติดภารกิจไม่สามารถเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ ได ้
 
 มติ ที่ประชุม รับทราบและให้ความเห็นชอบ การงดเข้าร่วมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการ
ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ ๘ 
 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องน าเสนอเพื่อทราบ  
 
       วาระท่ี ๕.๑ สรุปผลการจัดเสวนาโครงการผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ 
   กิจกรรมที่ ๒ การบรรยายผู้น าทางธุรกิจด้านการเกษตร King Fruits 
  
 สรุปเรื่อง นายณัฐพงศ์ ชัยมงคล นายกองค์การนักศึกษา น าเสนอท่ีประชุมเรื่อง สรุปผลการจัด
เสวนาโครงการผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ กิจกรรมที่ ๒ การบรรยายผู้น าทางธุรกิจด้านการเกษตร 
King Fruits โดยมีสาระส าคัญสรุปได้ดังนี้ 
 



รายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๕(๑๐)/๒๕๖๖ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖                              ๘ | ๘ 
 

 

   ตามท่ี คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ในการประชุมครั้งที่ ๓(๘)/๒๕๖๖ 
เมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖ มีมติให้ความเห็นชอบ การจัดกิจกรรมโครงการผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ
ด้านการเกษตร King Fruits บรรยายโดย คุณเสาวณี วิเลปะนะ กรรมการผู้จัดการบริษัท คิงฟรุทส์ จ ากัด 
เมื่อวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องประชุมส านักงานมหาวิทยาลัย ชั้น ๕ 
อาคารส านักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โดยมอบหมายให้ประธานสภานักศึกษาและนายกองค์การ
นักศึกษา ด าเนินการโครงการดังกล่าว นั้น 
   ในการนี้ กิจกรรมดังกล่าวได้ด าเนินงานเรียบร้อยแล้ว จึงขอน ารายงานสรุปผล
การประเมินความพึงพอใจการเสวนา “ผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ” กิจกรรมที่ ๒ การบรรยาย
ผู้น าทางธุรกิจด้านการเกษตร King Fruits โดยมีจ านวนผู้ที่ตอบแบบสอบถาม จ านวน ๙๑ คน และได้รับ
ข้อมูลตอบกลับ ทั ้งหมดจ านวน ๙๑ คน ผลการประเมินนักศึกษามีความพึงพอใจค่อนข้างมาก โดยมี
ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะว่า เป็นงานเสวนาที่ดีมาก และผลไม้ที่น ามาแจกมีประโยชน์และอร่อย รวมทั้ง
เสนอหัวข้ออบรมที่ต้องการให้จัดอบรมในครั้งต่อไป คือ ธุรกิจการแปรรูปอาหาร และธุรกิจบันเทิง 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพื่อทราบ สรุปผล
การจัดโครงการผู้น าในการสร้างความส าเร็จทางธุรกิจ กิจกรรมที่ ๒ การเสวนาผู้น าทางธุรกิจด้านการเกษตร 
King Fruits 
      
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืน ๆ  
 
       วาระท่ี ๖.๑ ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งต่อไป 
 
 สรุปเรื่อง ก าหนดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ครั้งที่ ๖(๑๑)/๒๕๖๖ 
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุมล าพอง ๒ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
 
   ประเด็นน าเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเพ่ือทราบ ก าหนดการประชุม
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยครั้งต่อไป 
 
 มติ  ที่ประชุมรับทราบ  
 
เลิกประชุม เวลา ๑๒.๑๕ น. 
 

  
 
(นางจันทรา  เลิศอนันต์)             (ดร.กชกร  ช านาญกิตติชัย) 
ผู้จดรายงานการประชุม                                  กรรมการและเลขานุการ 
                ผู้ตรวจรายงานการประชุม 


